

ตารางแนบท้ายประกาศ

จำนวนรวม ๑๕ โครงการเดี่ยว และ ๑ โครงการชุด ๔ โครงการย่อย

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
๑	การปรับตัวทางสังคมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์	น.ส.ณภัทร สร้อยจิต
๒	การบริหารต้นทุนโลจิสติกส์เชิงกลยุทธ์ของห่วงโซ่อุปทานข้าวในจังหวัดกาฬสินธุ์ สู่ตลาดอาเซียน	ดร. ฉายรุ่ง ไชยกำบัง
๓	การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการใช้ประโยชน์จากไมยราบยักษ์ เพื่อผลิตกระดาษเชิงพาณิชย์ อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	น.ส.ปิยะนุช เทือกเทพ
๔	การพัฒนารูปแบบการจัดการทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิต และแปรรูปข้าวฮางในเขตตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	นายกันต์ กิ่งโก้
๕	การศึกษารูปแบบการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ นักเรียนของโรงเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์	ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน
๖	การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดกาฬสินธุ์	ผศ.ดร.ชัยธัช จันทร์สมุด
๗	การศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบระดับความรุนแรงของเบาหวานขึ้นจอประสาท ตาจากภาพสีพื้นดิส	ผศ.ทรงกรด พิมพ์พิศาล
๘	การพัฒนาทดลองระบบการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริมสำหรับเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน	นายกฤตชัย บุญควินนท์
๙	การศึกษาและพัฒนาเอนิเมชันผู้ร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นจังหวัด กาฬสินธุ์	น.ส.กรรณิกา อุณาพรรณ
๑๐	แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้เครื่องดนตรีโปงลางบนอุปกรณ์แท็บเล็ต	ว่าที่ร้อยตรีสุรจักษ์ พิริยะเชิดชูชัย
๑๑	ระบบการรู้จำม่านตาบนโครงข่ายประสาทเทียม	นายสรายุทธ ฐิตะภาส
๑๒	การพัฒนาทักษะสืบค้นข้อมูลเพื่อการตั้งโจทย์วิจัยในกระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยของ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์	น.ส.ณัฐนันท์ สีดาแก้ว
๑๓	สำนักเทศน์เสียง: อัตลักษณ์และการสืบทอดการเทศน์แหล่ทำนองอีสาน	นายอนุชา พิมพ์ศักดิ์
๑๔	การศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชันช่วยพูดบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ สำหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน	นายพิศณุ ชัยจิตวณิชกุล
๑๕	บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการ จัดทำโครงสร้างพื้นฐาน กรณีศึกษา : เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	น.ส.จริยา ชาตะสุวัจนานนท์
๑๖	ชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม : การศึกษาและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพ ของผลิตผลจากมันสำปะหลัง จังหวัดกาฬสินธุ์	ดร.ชุลิดา เหมตะศิลป์
	ชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม: การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพ ของต้นตานนม สำหรับการยับยั้งเชื้อราในมันเส้นของชุมชนบ้านสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ดร.ชุลิดา เหมตะศิลป์
	ชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม: การศึกษาและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง	ดร.ระพีพรรณ

ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
ชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ส่งเสริมความรู้เรื่องมันสำปะหลัง ชุมชนบ้านสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	น.ส.จิรนนท์ วัชรกุล
ชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม: แนวน้อมการส่งเสริมการปลูก การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการใช้ประโยชน์จากมันสำปะหลังในจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐	น.ส.ธัญญาวดี ปิ่นกาโน